

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	545,000	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	รวม	210,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	160,000	บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	40,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าดำเนินการ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)</p>			
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (หนองแวงเกมส์)	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (หนองแวงเกมส์) จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 162 ลำดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)</p>			
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 163 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงิน</p>			

รายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา

รวม	50,000	บาท
จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุกีฬา ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ
คงทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับ
ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส
เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 163 ลำดับที่ 23) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	รวม	335,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	255,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	255,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่นๆ	รวม	255,000	บาท
โครงการจัดงานส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เข้าปริวาสกรรม)	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เข้าปริวาสกรรม) จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำปานะ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 161 ลำดับที่ 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)</p>			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันมาฆบูชา	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันมาฆบูชา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การทำบุญ บำรุงพุทธศาสนา จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 160 ลำดับที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)</p>			
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เช่น งานรับเสด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ งานรับเสด็จพื้นที่ทรงงาน และการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณขององค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 162 ลำดับที่ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)</p>			

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าชุดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 160 ลำดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา เช่น ไม้เทียน ขี้ผึ้งแผ่น พาราฟิน เชิงเทียน ค่าป้ายโครงการ ค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 161 ลำดับที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 160 ลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

<p>โครงการทำบุญเยี่ยมวัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญเยี่ยมวัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นค่าจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 161 ลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม 80,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุน</p>	<p>รวม 80,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p>	
<p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญจบุรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ 164 ลำดับที่ 24) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>